

บทความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ (๙)

เรื่อง “คนไทยกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ”

เรียบเรียงโดย ชลธิศสา อองอาจ

เพื่อสร้างคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ อันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาคนตามแผนปฏิรูปการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ด้วยการสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการซึ่งเป็นนโยบายอีกประการหนึ่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ต้องการให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

ค่านิยมทางด้านสังคม เป็นค่านิยมที่บุคคลสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นและเข้าร่วมในสังคม การสร้างค่านิยม ต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจึงจะประสบผลสำเร็จ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดให้คนไทยมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ประกอบด้วย ประการที่ ๑ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประการที่ ๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ประการที่ ๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ประการที่ ๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ประการที่ ๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ประการที่ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ประการที่ ๗ เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง ประการที่ ๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ ประการที่ ๙ มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประการที่ ๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประการที่ ๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และประการที่ ๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

การนำค่านิยม ๑๒ ประการไปสร้างเป็นคุณลักษณะของเด็กไทย ต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่สถาบันครอบครัว ครอบครัวไปยังทุกสังคมและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการ การปลูกฝังค่านิยมในเยาวชนควรเน้นให้ปฏิบัติจริงมากกว่าท่องจำ โดยบรรจุในหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อให้เยาวชนรู้หน้าที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในชาติและความเป็นคนไทย ทั้งกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่ในภาคเรียนที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป

คนไทยกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคมไทย หากสังคมไทยมีค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้อง สังคมไทยย่อมจะเจริญก้าวหน้าได้ โดยมีคนไทยที่มีจิตสำนึกของความรักชาติและความสามัคคีกันซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย
